

THÔNG BÁO

**Tình hình tiếp công dân định kỳ, ngày 05 tháng 01 năm 2018
và ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng**

I. TÌNH HÌNH CÔNG DÂN ĐẾN KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

Theo lịch tiếp công dân năm 2018 của Chủ tịch UBND thị xã, ngày 05 tháng 01 năm 2018, tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Bim Sơn, Chủ tịch UBND thị xã Bùi Huy Hùng đã tiếp công dân đến kiến nghị, phản ánh. Tham gia buổi tiếp dân có đại diện: Ban tiếp công dân, phòng Tài nguyên & Môi trường, Văn phòng ĐKQSD đất, Ban GPMB.

Tổng số công dân: 25 người.

Tổng số vụ việc: 08 vụ việc

Đoàn đông người: 01 đoàn (15 người)

**II. CÁC NỘI DUNG KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ
VÀ Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ.**

TT	Họ và tên, Địa chỉ	Phân loại nội dung đơn	Đến lần đầu	Đến nhiều lần	Ý kiến chỉ đạo
1.	Ông Phạm Văn Tụ Khu phố 1, phường Lam Sơn	Ông là thương binh 25%, hiện nay chưa có đất ở. đang ở nhờ nhà của con gái. Đề nghị Thị xã xem xét cấp đất ở cho ông trên địa bàn phường Lam Sơn		+	Hiện nay, trên địa bàn phường Lam Sơn chưa có dự án khu dân cư mới đã được đầu tư. Nếu Gia đình có nguyện vọng thì nghiên cứu Khu dân cư khu phố 4+5 phường Bắc Sơn, hiện nay UBND thị xã đang bán hồ sơ đấu giá, có thể ưu tiên giao đất cho gia đình ông theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá QSD đất. Nếu gia đình ông không có nhu cầu ở phường Bắc Sơn thì chờ các dự án khu dân cư mới tại

					các phường khác dự kiến đầu tư trong năm 2018 hoặc năm 2019.
2.	Ông Mai Văn Bình Khu phố 12, Phường Ngọc Trạo	Đề nghị UBND thị xã giải quyết dứt điểm vụ việc cấp sai diện tích đất lâm nghiệp giữa nhà ông và nhà ông Bạch Trọng Hậu		+	Chủ tịch UBND Thị xã đã có văn bản giao UBND phường Ngọc Trạo tổ chức xét lại nguồn gốc đất của hộ Ông và các hộ liên kề đã được cấp GCNQSDĐ nhưng thủ tục cấp GCNQSDĐ chưa đúng quy định, để đảm bảo quyền lợi hợp pháp Ông và cho các hộ liên quan. Đề nghị ông phối hợp với UBND phường Ngọc Trạo để giải quyết vụ việc theo quy định.
3.	Bà Nguyễn Thị Thảo Bà Phạm Thị Hải Bà Nguyễn Thị Quế (ĐD cho 15 hộ) Khu phố 5, phường Bắc Sơn	Đề nghị hỗ trợ về đất nằm ngoài ranh giới đất của công ty Tiến Nông khi GPMB thực hiện Dự án HTKT Khu B-KCN Bim Sơn		+	Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Công ty Tiến Nông và các hộ dân để xác định rõ ranh giới, diện tích đất của các hộ đồng thời thống nhất phương án chi trả hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Thời gian Hội nghị trước ngày 30/01/2018 .
4.	Ông Nguyễn Hữu Thành (ĐD 04 hộ) Khu phố 11, Phường Bắc Sơn	Đề nghị UBND Thị xã đơn đốc công ty Đông Phương Phát chi trả tiền hỗ trợ GPMB cho các hộ ảnh hưởng thực hiện Dự án tại Khu CN Bim Sơn		+	Giao phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, tổ chức hội nghị đối thoại giữa Công ty Đông Phương Phát và các hộ dân để thống nhất phương án chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng trước ngày 30/01/2018
5.	Bà Mai Thị Mướt Khu phố 5, Phường Bắc Sơn	Gia đình bà bị ảnh hưởng thực hiện DA đường Trần Hưng Đạo		+	Sau khi rà soát, diện tích đất của gia đình bà không thuộc diện được

		nổi QL1A, năm 2011 đã được bồi thường về hoa màu nhưng chưa được bồi thường về đất		hỗ trợ theo công văn 14935/UBND-KTTC ngày 28/12/2016 của UBND Tỉnh. Giao phòng Tài nguyên và Môi trường rà soát lại hồ sơ và các hộ cùng nội dung, tham mưu UBND Thị xã văn bản trả lời các hộ hoặc văn bản đề nghị UBND Tỉnh xem xét chính sách hỗ trợ cho các hộ bị ảnh hưởng (nếu có căn cứ).
6.	Ông Lê Quốc Phương Khu phố 5, Phường Bắc Sơn	Đề nghị xem xét lại việc áp giá bồi thường phần đất của ông khi thu hồi đất thực hiện Dự án HTKT Khu B-KCN Bim Sơn	+	Đề nghị ông làm đơn trình bày rõ nội dung kiến nghị kèm theo hồ sơ liên quan gửi UBND thị xã để được xem xét giải quyết theo quy định. Giao HD.BTGPMB rà soát nội dung kiến nghị của công dân, các hồ sơ liên quan, tham mưu UBND Thị xã trả lời kiến nghị của công dân.
7.	Ông Nguyễn Tử Hiền Xóm Trường Sơn, phường Đông Sơn	Ông đã kiến nghị về việc Công ty xi măng Long Sơn nổ mìn ảnh hưởng đến gia đình ông. Đoàn đại diện UBND thị xã Bim Sơn xuống làm việc với Công ty xi măng Long Sơn nhưng ông chưa thống nhất với một số nội dung của buổi làm việc. Đề nghị UBND Thị xã có ý kiến với Công ty XM Long Sơn có biện pháp đảm bảo an toàn cho gia đình ông khi nổ mìn khai thác đá.	+	Giao phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu UBND thị xã đơn đốc Công ty XM Long Sơn có giải pháp đảm bảo an toàn trong việc thực hiện nổ mìn khai thác đá, đồng thời thông báo cho ông Nguyễn Tử Hiền được biết.

8.	Ông Tổng Văn Mây Xóm Sơn Nam, Phường Đông Sơn	UBND Thị xã đã chỉ đạo về việc Xóm Sơn Nam, phường Đông Sơn tự ý bán đất tại khu Nghĩa trang Tràng Á, nhưng đến nay ông thấy xóm vẫn tiếp tục bán đất sai quy định.		+ Giao Chủ tịch UBND phường Đông Sơn kiểm tra nội dung kiến nghị của công dân, báo cáo Chủ tịch UBND thị xã trước ngày 20/01/2018 (Có đơn kèm theo)
----	--	---	--	--

Văn phòng HĐND&UBND Thị xã thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thị xã, yêu cầu thủ trưởng các đơn vị có liên quan chủ động giải quyết các kiến nghị tại buổi tiếp dân nêu trên và báo cáo UBND Thị xã kết quả giải quyết (qua Ban tiếp công dân Thị xã); giao Ban tiếp công dân Thị xã kiểm tra đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện kịp thời về Chủ tịch UBND Thị xã, các Phó chủ tịch UBND Thị xã./.

Nơi nhận:

- TT.UBND Thị xã (b/c);
- Thanh Tra Thị xã (để biết);
- Các đơn vị có trong TB (để t/h);
- Các công dân có trong TB;
- Lưu: VT, TD.

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG



[Handwritten signature]

Lê Thị Lan